

‘รมว.กษ.’ ลั่นช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด เดินหน้าปล่อยคาราวานสิ่งของบริจาค มุ่งเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจ บรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “สหกรณ์ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้” ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุม รักษิณแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯว่า การเกิดอุทกภัย ในครั้งนี้ นับว่ามีความรุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง พังงา กระบี่ สงขลา สตูล ภูเก็ต ปัตตานี และนราธิวาส สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเบื้องต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะให้การช่วยเหลือ ในอัตรา เช่นเดียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้าวไร่ละ 2,089 บาท พืชไร่ ไร่ละ 2,921 บาท พืชสวน ไร่ละ 4,908 บาท ปลาทุกชนิดไร่ละ 3,406 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ กุ้ง ปู หอย ไร่ละ 9,098 บาท ไม่เกิน รายละ 5 ไร่ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือในอัตราดังกล่าว จะต้องรอให้น้ำมีปริมาณลดลงและเข้าไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก่อน เพราะบางพื้นที่อาจไม่เสียหายสิ้นเชิง ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า ในฐานะขบวนการสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ 5 เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับทราบถึงสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไร่นา ที่อยู่อาศัย ของเกษตรกร จึงได้จัดโครงการ “สหกรณ์ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้” ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่สหกรณ์สมาชิก สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกร เป็นกรณีเร่งด่วน อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อหาทางช่วยเหลือ ซึ่งได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือ ได้แก่

- **ระยะสั้น** ได้จัดตั้งศูนย์กลางการรับความช่วยเหลือ ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดบัญชีบริจาคเงินภายใต้ชื่อบัญชี **สันนิบาตสหกรณ์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด** สาขาางเล็ง เลขที่บัญชี 000-2-49942-5
- **ระยะยาว** ขบวนการสหกรณ์และภาครัฐจะร่วมกันหามาตรการในการเยียวยา ฟื้นฟู บรรเทา สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพ การขยายงวดการชำระหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

“สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะมีพิธีการปล่อยคาราวานสิ่งของบริจาค ซึ่งประกอบด้วย กล้วย ชีพ จำนวน 5,000 ชุด, ข้าวสาร จำนวน 1,000 ถุง, กล่องยารักษาโรค จำนวน 5,000 ถุง, น้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค และเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 คันรถกระบะ โดยสิ่งของดังกล่าวจะนำไปแจกให้กับสมาชิกสหกรณ์ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พัทลุง ตรัง ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่ามีสหกรณ์ได้รับความเสียหาย จำนวน 101 แห่ง สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 28,444 ครัวเรือน มูลค่าความเสียหาย 3,305 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย” นายเฉลิมพล กล่าว